



Ghi xuống lịch của quý vị: các ngày lễ tốt nghiệp đã được sắp xếp cho năm 2020

Với năm tháng còn lại trong sự nghiệp K-12 của mình, các học sinh trung học trong Sở học Chánh Portland có lẽ cảm thấy như họ đang trong giai đoạn chạy nước rút để về đích. Đối với gần 3.000 học sinh PPS sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân này, đích kết thúc là một buổi lễ tốt nghiệp.

Ngày tốt nghiệp trung học PPS 2020 đã được sắp xếp. Chín trường trung học phổ thông của sở học chánh sẽ một lần nữa tổ chức các buổi lễ ra trường tại Veterans Memorial Coliseum, năm nay bắt đầu từ Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng 6, với Trường Roosevelt. Các lễ tốt nghiệp tiếp tục đến Thứ Tư, Ngày 10 Tháng 6, kết thúc với Trường Madison.

Không giống như những năm gần đây, lễ tốt nghiệp cho các trường trung học phổ thông sẽ được tổ chức sau ngày cuối cùng của các lớp học trong sở học chánh. Ngày cuối cùng cho các học sinh lớp mười hai là Ngày 2 Tháng Sáu, với tất cả các trường học kết thúc vào Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng Sáu (trừ khi tuyết hoặc các lý do khác gây ra việc sử dụng ba ngày được chỉ định học bù, Ngày 8, 9 và 10 Tháng Sáu).

Ba trường trung học không theo truyền thống của PPS sẽ có lễ tốt nghiệp sớm hơn, với các học sinh lớp mười hai tại Metropolitan Learning Center tốt nghiệp vào Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng Năm; Trường Alliance tại Benson vào Thứ Ba, Ngày 2 Tháng 6; và Trường Alliance tại Meek vào Thứ Tư, Ngày 3 Tháng Sáu.

Ngày	Trường học	Diễn tập	Nghi lễ	Địa điểm
Thứ bảy ngày 30 tháng 5	Metropolitan Learning Center		4 p.m.	First Unitarian Church
The ba, ngày 2 tháng 6	Alliance at Benson		Để được xác định	Để được xác định
Thứ tư ngày 3 tháng 6	Alliance at Meek		Để được xác định	Để được xác định
Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng Sáu	Roosevelt	1 p.m.	3 p.m.	Coliseum
Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng Sáu	Jefferson	noon	5:30 p.m.	Coliseum
Chủ Nhật, Ngày 7 Tháng Sáu	Lincoln	10 a.m.	7:30 p.m.	Coliseum
Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng Sáu	Wilson	noon	5:30 p.m.	Coliseum

Thứ Hai, Ngày 8 Tháng Sáu	Grant	9 a.m.	8 p.m.	Coliseum
Thứ ba, ngày 9 tháng 6	Franklin	noon	5:30 p.m.	Coliseum
Thứ ba, ngày 9 tháng 6	Cleveland	9 a.m.	8 p.m.	Coliseum
Thứ tư ngày 10 tháng 6	Benson	noon	5 p.m.	Coliseum
Thứ tư ngày 10 tháng 6	Madison	9 a.m.	7:30 p.m.	Coliseum